

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## PTTEP – ใหญ่ๆ ก็ถึงกำไรได้นะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิสจั่วหัว...** แต่ก็อาจจะต้องสำหรับคนที่ไม่มีเงินเยอะๆ หน่อยดีดีนะ จะได้เห็น

น้ำเห็นเนื้อกันชัดๆ อย่างหุ้น PTTEP เนี่ย ถ้าจะเล่นแบบเอาตั้งคืนระยะ 1-3 วัน ก็ลองซื้อสัก 1 แสนหุ้น สิ หรือถ้ามีเงินมากหน่อย ก็ลอง 2 แสนหุ้น เลยก็ได้ แล้วถ้าเกิดขึ้นไปได้ในวันเดียวที่ซื้อ ประมาณ 2-3 บาท ก็ขายออกไปเลย วันนั้น ก็ได้ตั้งค่าชนมแล้วละ... แต่เล่นแบบนี้ ต้องนึกถึงกำไรรายใหญ่ๆ จริงๆ นะครับ แบบเขียนหุ้น หรือเสียใหญ่ๆ หรือแบบเขียน ที่มีตั้งค้่มากๆ แล้วรักการเก็งกำไรที่ตัวเองรับความเสี่ยงสูงได้ แล้วถามว่า ทำไม่ถึงต้องกล่าวว่า หุ้นตัวใหญ่ๆ ก็ถึงกำไรได้ ก็อาจจะเป็นแค่มุมมองของเหนือเมฆเองก็ได้ นั่นคือในช่วงที่ตลาด อยู่ในจังหวะผันผวน หรือ จะขึ้นจะลง เอาอย่างไหน เราจะเห็นอยู่แล้วว่า ตลาด หรือ ตัวเลขของ SET Index มันแกว่งๆ ขึ้นๆ ลงๆ ในในวันนั้นๆ อย่างวันก่อน ลงไปลึกๆ แล้วก็เด็งขึ้นมาปิดสูงๆ แล้วในวันวานก็เล่นในแดนบวกต่อได้ทั้งวัน แต่ในช่วงโมงการซื้อขาย ก็แกว่งๆ เหมือนจะลงเหมือนจะลบ แต่ก็บวกได้เหมือนจะเอาขึ้นจริงๆ... ในเมื่อเห็นอาการแบบนี้แล้ว นั่นก็จะแปลต่อไปได้ว่า น่าจะต้องมีหุ้นใหญ่ๆ ที่บางตัวเล่นทางขาย แล้วบางตัวเล่นทางซื้อ ซึ่งโดยรวมๆ แล้ว น่าจะไม่ใช่แค่หนึ่งตัวแน่ๆ ละที่เล่นซื้อๆ ขายๆ (น้อยมากที่จะมี) การไล่ดูกราฟในหุ้นใหญ่ๆ ถ้าสัญญาณไม่เสียหายมากนัก หรือ มองเห็นช่วงราคา ที่ทำให้น่าเก็งกำไรได้ ก็นั่นแหละครับ เรายิ่งน่าจะเข้าไปเก็งกำไรระยะสั้นๆ ได้เหมือนกัน อย่างBBL KBANK ในระยะ 2 วันที่ผ่านมา อาจจะเป็นภาพที่ทำให้เราเห็น SET Index เซี่ยๆ แบบที่ว่าเลยนั่นเอง

**ดูตามเกม...** ถ้าจะมีตัวใหญ่ๆ กลุ่มอื่นพักตัว หรือ ขายทำกำไร ก็ไม่แน่นอนครับ เพื่อจะไม่ให้

ตลาดผันผวนเกินไปนัก ก็อาจจะสลับตัวเล่นกันเหมือนๆ ที่เคยเป็นมาเสมอในเกมของตลาดหุ้นไทย

**แนวรับ** : ... 127-126 และ **ต้องไม่เล่นต่ำกว่า 125 เท่านั้น**

**เป้าหมาย** : ... 132-133 หรือ **หวังระยะสั้น ไม่เกิน 136 ก่อน**

Price Chart...(PTTEP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น PTTEP...** จากแนวรับแนวต้านข้างต้น จะเป็นแค่รูปแบบของการเก็งกำไรระยะสั้นมากๆ หรือ 1-3 วันเท่านั้น แต่ก็อย่างที่กล่าว การเก็งกำไร ก็ต้องมีทางหนีไว้วัดด้วยทั้งนั้น ไม่ว่าจะหุ้นเล็กๆ หรือ หุ้นใหญ่ๆ แต่จริงๆ แล้วนั่น พอเห็นภาพการเรียงตัวของเส้น MA บางครั้งก็แอบหวังใจเหมือนกันนะว่า โอกาสไปไกลๆ ก็อาจจะเป็นไปได้ (คล้ายๆ BBL เลขนะ)... ถ้าจะเทียบกับ SET Index ที่มีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่องได้แล้วนั้น ก็แปลว่า อาจจะต้องมีหุ้นใหญ่ๆ บางกลุ่มบางตัว จะลงแต่หุ้นใหญ่ๆ บางตัวบางกลุ่ม อาจจะไม่ขึ้น เพื่อไม่ให้ตลาดลงแรงๆ เกินไป (ทั้งๆ ที่มีแววจะลงแรงก็ตาม).. ดังนั้น การเก็งกำไร อาจจะต้องยังใช้ทางหนีไว้วัดด้วยนะ